





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, Bangkokbiznews, Hfocus, exta)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.และสภาเภสัชกรรม เพิ่มขอบเขตร้านยาที่ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยให้สามารถดูแลเบื้องต้นได้จากเดิม 16 กลุ่มอาการเป็น 32 กลุ่มอาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการที่ร้านยาที่มีโลโก้ 30 บาทรักษาทุกที่ หรือร้านยาคุณภาพของฉฉน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่ม 3 ก.ย.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กทม. และสปสช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดระบบบริการในการขับเคลื่อนนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้าน กรุงเทพมหานคร” ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. พร้อมติดตามการให้บริการคลินิกชุมชนอบอุ่นและการให้บริการเชิงรุก เช่น บริการเจาะเลือดที่บ้าน การบริการดูแลกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยเภสัชกร ณ หน่วยบริการทางเลือกใหม่ อย่างร้านยาคุณภาพ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โหมแต่งตั้ง ครม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ch7, linetoday)</p> <p>- พรรคเพื่อไทย (พท.) แจ้งว่ารายชื่อว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทั้งจากพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ลงตัวหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งหลายหน่วยงานทยอยส่งผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในสัปดาห์นี้ก่อนจะนำรายชื่อทูลเกล้าฯ รอโปรดเกล้าฯ เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา คาดว่ารัฐบาลจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือน ก.ย.นี้ โดยส่วนใหญ่คงเดิม มีการปรับเปลี่ยนบ้างตำแหน่ง เช่น นายเดชอิศม์ ขาวทอง จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็น รมช.สธ.</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, newtv, thereporters, thebangkokinsight, topnews, INN, theagendathai, chieffocus, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวขอบคุณ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และ ครม.ที่ลงพื้นที่มาช่วยติดตามการบริหารสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สุโขทัย โดยได้เสนอแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมต่อรัฐบาล เพื่อลดความเดือดร้อนของปชช.และส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ จ.สุโขทัยในระยะยาว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งในพื้นที่ จำนวน 6 จุด รวมทั้งรัฐบาลมีการพูดเรื่องเขื่อนขนาดใหญ่ด้วย ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำ จ.สุโขทัย ยังได้รับผลกระทบอยู่ 7 อำเภอ 48 ตำบล 263 หมู่บ้าน 7,887 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 43,747 ไร่ โดยจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดอุทกภัยปชช.จะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง</p> <p>- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. -1 ก.ย. 67 ได้รับผลกระทบสะสม 24 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด โดยระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร และพิษณุโลก ส่วนอีก 3 จังหวัดระดับน้ำลดลง ได้แก่ สุโขทัย, หนองคาย และพะเยา ผู้เสียชีวิตสะสม 30 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย บาดเจ็บสะสม 45 ราย เพิ่มขึ้น 5 ราย ส่วนสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบสะสม 34 แห่ง แต่ยังสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้</p> <p>ขณะที่ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวม 587 ทีม กระจายตามจังหวัดต่างๆ คือ เชียงราย อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ พะเยา น่าน นครสวรรค์ ลำปาง และพิจิตร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับดูแลมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งโรคที่พบมากที่สุดคือ น้ำกัดเท้า รองลงมา ปวดศีรษะ เย็นศีรษะ รอบบกล้ามเนื้อ/กระดูก ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง เป็นต้น สำหรับสิ่งที่ส่วนกลางสนับสนุนพื้นที่ มียาชุด 8 รายการ จำนวน 1,300 ชุด ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, คมชัดลึก, จส.100, thaipbs, headtopics, one31, Chiangmainews, topnews, transbordernews, linetoday, hfocus)</p> <p>- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ เผยว่าจะมีการหารือผลักดันสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม และนายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกฯ ได้ออกมาสนับสนุนโดยจะส่งผลดีในการป้องกันน้ำท่วมต่อ จ.แพร่, พิจิตร, พิษณุโลก และสุโขทัย และเป็นผลดีต่อการชลประทานในพื้นที่แห้งแล้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และมีชื่อเสียงที่ต้องเสียพื้นที่ป่า 1 แสนไร่ เสียไม้สักทอง และเสียบพ 4-5 หมื่นล้านบาท</p> <p>- ชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้านใน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ประมาณ 150 คน รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น และปราศรัยวิจารณ์ที่รมต.ในรัฐบาลมีการผลักดันให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. และนายปลอดประสพ สุรัสวดี ระบุผลการศึกษาขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ชี้ให้เห็นว่าคก.เขื่อนแก่งเสือเต้นบรรเทาน้ำท่วมในลุ่มน้ำยมได้เพียง 8% แต่ทำลายผืนป่าสักทอง 40,000-60,000 ไร่ รวมถึงกระทบชาวบ้านชุมชนสะเอียบ 4 หมู่บ้าน พร้อมประณามเป็นนักการเมืองหัวโบราณ และให้ยุติการปลูกฝืนเขื่อนแก่งเสือเต้น หากคิดได้เพียงแค่นี้ไม่ควรมาบริหารประเทศให้ล่าหลังอีกต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- เพจกรม คร. โพสต์ระบุว่า รับมือให้พร้อม สู้ภัยน้ำท่วม ระวังภัยโรคและภัยสุขภาพที่ก้น้ำท่วม และติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการออกหาปลา, หลีกเลี่ยงเดินทางที่มีน้ำไหลเชี่ยว, เตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อม, ดูแลใกล้ชิดกับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	
<p>ยอดมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- น.ส.นิตยา โสริกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23-24 ส.ค. เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในเขตสะพานสูง พบอุปกรณ์และส่วนผสมที่ใช้ผลิตสุราผิดกฎหมายจำนวนมาก อาทิ เอทานอล ถึงผสมน้ำสุรา ฤงสำหรับบรรจุสุรา และกลลอนเปล่า จากการตรวจวิเคราะห์ของกลางพบว่าน้ำสุรามีเมทานอลและสารไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ เจือปน โดยผู้ต้องหาให้การว่าได้ผลิตสุราผิดกฎหมายนำไปขายให้กับกลุ่มผู้ผลิตสุรายาดอง จึงแจ้งข้อหาร่วมกันผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นตามมาตรา 153 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 กรมสรรพสามิต ดำเนินการคดีข่มขู่ยาดองในเขตกรุงเทพมหานคร 284 คดี จับน้ำสุราของกลางได้ 1,231.34 ลิตร ปรับเงินกว่า 3.14 ล้านบาท ย้ำเตือนให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการบริโภคและซื้อสุราที่ไม่มีแสตมป์สรรพสามิต เพราะอาจมีสารอื่นปะปน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจนถึงขั้นเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, bugaboo)</p> <p>- ตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าไปซื้อส่วนผสมจากร้านแห่งหนึ่งในจ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นคนละที่กับร้านเคมีภัณฑ์ อ.บางเสาธง ตามที่นำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้ แต่ไม่บอกชื่อร้าน และยืนยันว่าส่วนผสมที่นำไปส่งขายเจ็ปคือเอทิลแอลกอฮอล์ที่กินได้ ไม่ใช่เมทิลแอลกอฮอล์ที่กินแล้วเสียชีวิต ขณะที่ในวันนี้ (2 ก.ย.) ตำรวจเตรียมเข้าตรวจค้นเป้าหมายเป็นโรงงานสารเคมีอีกจุดหนึ่งที่ จ.สมุทรปราการ จากหลักฐานในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาและภาพวงจรปิด ส่วนผู้ป่วยวานนี้ยังคงเท่าเดิมทั้งหมด 44 ราย เสียชีวิต 7 ราย และรักษาหายแล้ว 29 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday, news1live,)</p> <p>- สื่ออังกฤษ LADBible ตีข่าวการเสียชีวิตของนักดื่ม 6 ศพ และผู้ป่วยอีก 37 ราย หลังดื่มสุราปลอมในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวอังกฤษ พบข่าวคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เพราะเหตุเกิดขานเมืองกรุงเทพฯ มีนบุรี-คลองสามวา ไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวชื่อดังอย่างถนนข้าวสาร ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต 7 รายแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>-ศ.นพ.ยง กุวรวรวัฒน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา เผยผลวิจัยการให้วัคซีนป้องกันฝีดาษหลังสัมผัสเชื้อฝีดาษลิง ว่า หลังจากให้วัคซีนไปแล้ว 14 วัน จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 % แต่ประสิทธิภาพจะค่อนข้างต่ำมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันการติดต่อยังไม่ได้ง่ายแบบการติดเชื้อโควิด 19 ในคนทั่วไป ถึงแม้จะเป็นบุคลากรด้านหน้า เมื่อมาพิจารณาแบบองค์รวมแล้ว รวมทั้งภาระโรคและความรุนแรงของโรค ราคาของวัคซีน ความยากง่ายในการหาวัคซีน จึงยังไม่มีคามจำเป็น นอกจากนี้ในอนาคตหากพบว่าฝีดาษวานรมีคุณลักษณะเหมือนกับไข้ทรพิษ ทุกคนควรจะได้รับวัคซีน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ สวพ.91</p> <p>-ยูกันดา ประกาศพบผู้ป่วยฝีดาษลิงเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 5 ราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, linetoday)</p> <p>-ฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย เป็นชายอายุ 29 ปี และ 34 ปี ในเขตมหานครมะนิลา และชายอายุ 29 ปีทางตอนใต้ของกรุงมะนิลา ทั้งหมดติดเชื้อสายพันธุ์ Clade 2 และมีอาการไม่รุนแรง รวมผู้ป่วยสะสม 8 ราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-ผู้ติดเชื้อหลายคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังลังเลที่จะรับวัคซีนฝีดาษวานร แม้รัฐบาลรณรงค์ผลักดันการฉีดวัคซีนก็ตาม ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งที่กำลังรักษาตัวใน รพ.เรียกร้องขอคำอธิบายเหตุผลที่ควรรับวัคซีนและรายละเอียดผลที่จะเกิดต่อร่างกาย</p> <p>ด้าน เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการดับเบิลยูเอชโอ ประกาศว่า วัคซีนฝีดาษวานรราว 230,000 โดส กำลังถูกส่งไปถึงสาธารณรัฐคองโกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยได้รับบริจาคมาจากคณะกรรมการยุโรป และบ.บาวาเรียน นอร์ดิก ผู้ผลิตวัคซีนฝีดาษวานรของเดนมาร์ก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand)</p> <p>-องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร รวมทั้งองค์การอนามัยโลก ทำเรื่องขอซื้อวัคซีนฝีดาษลิงจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิต เพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่เกิดการระบาดรุนแรง โดยต้องการมากถึง 12 ล้านโดส ภายในปี 2025 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการผลิตของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน โดยยูนิเซฟจะได้สิทธิ์จัดซื้อและขนส่งโดยไม่มีปัญหาล่าช้า เมื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการเงินพร้อมผ่านการอนุมัติแล้ว รวมทั้งจะอำนวยความสะดวกเรื่องการบริจาควัคซีนที่มีอยู่ในคลังของกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยด้วย</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, pptvhd36, linetoday)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ (25 - 31 ส.ค. 67) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาใน รพ. 569 ราย เฉลี่ยวันละ 81 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 212 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 91 ราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมรับมือโอไมครอน XEC สายพันธุ์ใหม่ ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าการระบาด นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาดู XEC อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีศักยภาพในการแข่งขันสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน KP.3.1.1 ที่กำลังระบาดเป็นสายพันธุ์หลักของสหรัฐขณะนี้</p>	
<p>10 วิธีเป็น'คุณพ่อในฝัน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>-กรมอนามัย บอกเล่า 10 วิธี “คุณพ่อที่(ดี)ได้ใจทั้งลูกและภรรยา” โดยพ่อบมีบทบาทสำคัญในการช่วยแม่เลี้ยงลูกหลังคลอด และเป็นกำลังใจหลักให้แม่ไม่รู้สึกรำคาญที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพัง ลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่คลินิกส่งเสริมการมีบุตร ใน รพ.</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำนักทันตสาธารณสุข เผยกรณีข่าวสารในสื่อออนไลน์เผยแพร่ว่า แลบสีท้ายหลอดยาสีฟันบอกถึงส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเป็นข้อมูลเท็จ ชี้แจงว่า แลบสีท้ายหลอดยาสีฟันไม่มีผลต่อการเลือกใช้อายาสีฟัน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารประกอบที่ใช้ผลิตยาสีฟันแต่อย่างใด แต่มีไว้ให้เซ็นเซอร์ของเครื่องจักรตรวจสอบและซีลปลายหลอดให้ตรงกันทุกหลอด ซึ่งจะเป็นสีที่เห็นได้ชัดติดกับสีของหลอดยาสีฟัน เช่น สีแดง สีเขียว สีดำ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถตรวจสอบได้ง่าย</p>	
<p>แพทย์ชนบทแถลงข่าวหลังได้รับรางวัลแมกไซไซ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ขบวนการแพทย์ชนบท ประกอบด้วย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ คกก.สุขภาพแห่งชาติ, นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท, นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สบ้าย้อย จ.สงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท และ นพ. เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ในฐานะอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เตรียมจัดแถลงข่าวถึงความสำเร็จที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ ครั้งที่ 66 ในวันที่ 2 ก.ย.นี้ เวลา 10.00-10.30 น. ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 สธ. ทั้งนี้ จะเป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว โดยจะเป็นการบอกเล่าถึงความหลัง ความหวัง ความท้าทาย อุปสรรค การต่อสู้ ภารกิจ อุทิศตน จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตของขบวนการแพทย์ชนบท</p>	
<p>โคราชเปิดโมเดล "ศูนย์ห่างไกล NCDs"</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- สสจ.นครราชสีมาเปิดศูนย์เรียนรู้คนไทย ห่างไกล NCDs โคราช ที่ชั้น G ศูนย์การค้า M-Park ภายใน รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา แหล่งเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบให้คนไทยหายป่วยโรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทำสำเร็จแล้วที่ อ.พิมาย กลับมาใช้ชีวิตปกติ ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตกว่า 300 คน ขณะนี้ได้ขยายโครงการไปใน รพ.รัฐทุกแห่งในจ.นครราชสีมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รพ.รามาริบัติ เผยงานวิจัยใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ ม.เซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอระดับเซลล์ด้วยกลไกดีเอ็นเอเมทิลเลชัน เปรียบเทียบวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากับสูบบุหรี่ธรรมดา และคนที่ไม่สูบบุหรี่ พบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งแม้กับคนที่อายุน้อย ส่วนหนึ่งเกิดในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่ โดยพบความผิดปกติที่เซลล์ต่อต้านเนื้องอก HIC1 เหมือนกัน ขณะที่ 54% ของเซลล์ที่ผิดปกติของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างจากผู้สูบบุหรี่ธรรมดา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่บุหรีไฟฟ้าผลิตสารเคมีที่เป็นอันตรายได้หลายประเภท บางชนิดไม่พบในบุหรีธรรมดา ทั้งนี้ คำกล่าวของกลุ่มที่พยายามวิงวอนให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมายว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าเพราะมีสารพิษน้อยกว่าบุหรีธรรมดา จึงไม่เป็นความจริง เพราะบุหรีทั้งสองประเภทมีสารพิษที่มีอันตรายแตกต่างกัน</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักวิจัยสหรัฐฯ เคยวิเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไว้ว่าสูงถึงปีละกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายได้จากภาษีบุหรีไฟฟ้าที่เก็บได้เพียง 300 ล้านบาท และเฉลี่ยคนสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 70,000 บาทต่อคน สำหรับประเทศไทยมีบทเรียน กรณีรายได้จากภาษีที่เก็บจากบุหรีธรรมดา ไม่คุ้มค่ากับค่ารักษาพยาบาลที่ต้องตามจ่ายให้กับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทั้งต่อผู้ที่สูบบุหรี่เองและคนใกล้ชิดที่ได้รับควันบุหรีมือสอง</p>	
<p>แก้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ม.32</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- คณะกมธ.แก้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝั่งประชาชน ผู้ประกอบการ โดยสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจคราฟต์เบียร์ (สมาคมคราฟต์เบียร์) ได้ขอเสนอการเดินหน้านโยบายเครื่องดื่มที่มีการบ่งชี้มาตรา 32 คุมโฆษณา “สุดโต่งไม่แก้ปัญหา ถ้าสมัย ไม่สมดุล” ผ่านการเสวนา “32 Civilized, No More Total Ban: ยกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่สังคมที่ดีกว่า”</p> <p>เขมิกา รัตนกุล นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย และคณะกรรมาธิการฯ ฉายภาพว่า การประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อยกร่าง พ.ร.บ.จาก 5 ร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ โดยยึดเอาร่างฯ ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ดำเนินการแล้ว 30 ครั้ง ใช้เวลากว่า 200 ชั่วโมง(ชม.) นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปอย่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาหารือ ถกเถียง และทำความเข้าใจถึงข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และข้อเสนอของแต่ละร่าง อย่างรอบคอบ ก่อนจะมีมติร่วมกัน ซึ่ง 5 ร่างฯ ดังกล่าว ผู้ประกอบการและประชาชน ฝ่ายรณรงค์ พรรคการเมือง และรัฐบาลเป็นผู้เสนอ มีจุดยืนและหลักการที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะการควบคุมการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานความไม่ไว้วางใจผู้ประกอบการและวุฒิภาวะของผู้บริโภค มาตรการที่เข้มข้นจนเกินจำเป็นของรัฐในปัจจุบัน แม้ไม่ตรงจุด สัดส่วนการตีพิมพ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ได้ลดลง จึงเห็นพ้องข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในประเด็นแก้ไขมาตรา 32 ให้ผู้ประกอบการโฆษณาได้ โดยให้ข้อเท็จจริงมีใช่อวดอ้างสรรพคุณ ต้องกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่สามารถโฆษณาได้ และต้องไม่มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี นอกจากนี้ การเพิ่มบทลงโทษผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีเงินมางานขาดสติ ซึ่งปัจจุบันมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ในขณะที่การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท รวมถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</p>	
<p>นักวิจัย ชีปลดล็อก "กลไกงบประมาณ" ปลดปล่อยศักยภาพชุมชนรับมือวิกฤตสุขภาพ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>-ศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า จากงานวิจัยที่ สวรส. ได้สนับสนุนพบว่า งบประมาณเป็นส่วนสำคัญที่ชุมชนอยากนำออกไปใช้เพื่อทำงาน โดยเฉพาะกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง อปท., กทม. รวมไปถึง สธ. สปสช. จะต้องช่วยกันปลดล็อกข้อจำกัดนี้ให้ชุมชน ควรต้องแก้ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงเงินทุนในการรับมือกับภาวะวิกฤตด้านสุขภาพได้ ขณะเดียวกันทางชุมชนก็ต้องยอมให้ถูกตรวจสอบการใช้งบประมาณตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้วย</p> <p>ขณะที่ นพ.ปริดา แต่อารักษ์ รองเลขาธิการ คกก.สุขภาพแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ชี้ว่า ผลการวิจัย 17 ชุมชนสะท้อนออกมาค่อนข้างชัดเจนว่า ปัญหาวิกฤตสุขภาพที่ชุมชนจะเผชิญในอนาคตนั้น หากมีการจัดการร่วมกันใช้ทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำงานด้านสุขภาพ-สุขภาพ ก็จะสามารถก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้ โดยใช้หลักการสร้างนำซ่อม ให้ความสำคัญที่การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก ทำอย่างต่อเนื่องจากนวัตกรรมที่มีในชุมชน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้จริง อย่างไรก็ดี งบประมาณอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย สิ่งที่จะช่วยปลดล็อกให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น คือการหนุนเสริมให้เกิดรูปแบบความร่วมมือของคนในชุมชนอย่างมีศักยภาพ</p>	
<p>3งานใหญ่ครบจบในที่เดียว รวมนวัตกรรม 'วิทยาศาสตร์-เคมี-การแพทย์'</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ร่วมกับสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน กำหนดจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/ งาน Bio Asia Pacific งานแสดงผลงานเครื่องมือ เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข/ FutureCHEM INTERNATIONAL งานแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม จัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 2567 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัวงานใหม่ Health & Innovation Asia โดยเน้นนวัตกรรม อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยี ทั้งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์สมัยใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ ทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม เทคนิคและเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร ยา วัคซีน เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพครบวงจร</p>	
<p>นักวิจัยพบยาลดน้ำหนัก "โอเซมปิก" อาจช่วยชะลอวัยได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (BBCNEWS)</p> <p>-นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล เชื่อว่า ยาเซมากลูไทด์ (Semaglutide) ซึ่งรู้จักกันในชื่อโอเซมปิก (Ozempic) ที่ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วน สามารถใช้รักษาโรคหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว ข้ออักเสบ อัลไซเมอร์ โรคเมเร็ง และอาจช่วยชะลอการเสื่อมของวัยได้ด้วย</p>	